

BIZงานส่งมอบอื้อแบ็กล็อก1.3พันล.

#BIZ #ทับทิม - BIZ ส่งสัญญาเทศบาลนครมาบ 2/2565 ดีกว่าไตรมาสแรก เตรียมส่งมอบงานพรึบ พร้อมเดินหน้าชิงงานใหม่เต็มพอร์ตราว 500-700 ล้านบาท มั่นใจมีโอกาสคว้าได้หลายโครงการ โซลาร์แบ็กล็อกแน่น



สมพงษ์ ชื่นกิติคุณนท์

→ **อ่านต่อหน้า 31**

➔ BIZ (ต่อจากหน้า 3)

1.31 พันล้านบาท ส่วนโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง คาดกวาดรายได้ 80-100 ล้านบาท

นายสมพงษ์ ชื่นกิติคุณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโซลาร์แม็ท จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2/2565 คาดว่าจะมีการส่งมอบงานตามสัญญาประมาณ 2-3 โครงการ นอกจากนี้ยังเตรียมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง มูลค่าราว 500-700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีโอกาสได้งานเพิ่มหลายโครงการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานทั้งรายได้ และกำไรมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

● **ตุนแบ็กล็อกแน่น**

ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือรอรับรายได้ (Backlog) จำนวน 1,312 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถทยอยรับได้ในปีนี้ ขณะที่การเติบโตของรายได้ปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 1,500-1,600 ล้านบาท จากในปี 2564 ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 2,934.14 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 420.33 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งมอบงานได้ตามกำหนด นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายสร้างอัตรากำไรต่อปีไม่ต่ำกว่า 20-25%

นอกจากนี้บริษัทยังเดินหน้าย้ายหลักทรัพย์ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากที่ปัจจุบันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) คาดว่าแล้วเสร็จจะในช่วงกลางปี 2565 โดย

มองว่าการย้ายเข้าไปจดทะเบียนใน SET จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านต่างๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการขยายฐานผู้ถือหุ้นและกองทุนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นด้วย

● **รายได้โรงพยาบาล**

ด้านโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชั้นนำของภูมิภาคตะวันออก ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยเข้ารับการฉายแสงอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนผู้ป่วยทางด้าน IPD ยังไม่ได้เข้ามาตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวถือว่าเป็นตัวผลักดันผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล

สำหรับในปีนี้จะคาดว่าจะมีรายได้ราว 80-100 ล้านบาท จากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลายลงทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะทำประชาชนรับรู้และเข้ามาใช้บริการมากขึ้นด้วย และบริษัทมีเป้าหมายว่าจะสามารถเทิร์นออร์เวตได้ภายใน 5 ปี โดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่อง

“ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยเข้ารับการฉายแสงอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนผู้ป่วยทางด้าน IPD ยังไม่ได้เข้ามาตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวถือว่าเป็นตัวผลักดันผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล” นายสมพงษ์ กล่าว